



ความเป็นไทยของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
ผ่านสถาบันการศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ผู้วิจัย

ศิริพร สัตยานุรักษ์

จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์

สถาบันการศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

2561

ชื่องานวิจัย ความเป็นไทยของนักศึกษาในกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์และ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
 ปีที่ทำวิจัย ปีงบประมาณ 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความเป็นไทยของนักศึกษาในกลุ่มชาติพันธุ์ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 2) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำลักษณะความเป็นไทยผ่านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ไปใช้ในการดำเนินชีวิต

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมวิธีระหว่างการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ที่กำลังศึกษาในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ทุกชั้นปีใน 3 คณะวิชา จำนวน 148 คน ด้วยความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.948 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

การปฏิบัติตนเกี่ยวกับความเป็นไทยของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ใน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความรักและความผูกพันที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) ด้านการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 3) ด้านการใช้ชีวิตตามอย่างวิถีชีวิตไทย 4) ด้านการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย 5) ด้านการส่งเสริมศิลปะไทย 6) ด้านภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) ด้านการส่งเสริมการใช้สินค้าไทย 8) ด้านกิจกรรมรยาทอ่อนช้อยงดงามตามแบบอย่างไทย ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านความรักและความผูกพันที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์เกี่ยวกับความเป็นไทยผ่านการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรม ของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ พบว่าสถาบันฯ มีการสร้างความเป็นไทยให้นักศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยและอาจารย์ผู้สอนได้สอนแทรกความเป็นไทยในทุกรายวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกิจกรรมรยาทอ่อนช้อยงดงามตามแบบไทย ส่วนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความเป็นไทยทั้ง 8 ด้าน สถาบันฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในรูปชมรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทย เอกลักษณะไทยและศิลปวัฒนธรรมของไทย ส่งผลให้นักศึกษานำวิชาความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตแบบวิถีไทยและมีการหารายได้ระหว่างเรียน จากการสอนมวยไทย การเล่นดนตรีไทย การแสดงศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและอาวุธไทยโบราณ รวมทั้งมีการนำความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตระหว่างที่ศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และในครอบครัวของนักศึกษา